

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BẮC GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BAN THƯỜNG TRỰC

Số: 45/TB-MTTQ-BTT

Bắc Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết quả MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và những kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh
(Thông báo tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật MTTQ Việt Nam năm 2015, Quy chế số 01/QC-HĐND-UBND-UBMTTQ ngày 30/11/2016 về phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021,

Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và những kiến nghị tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVIII như sau:

I. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN

Sáu tháng đầu năm, trong bối cảnh với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trên phạm vi toàn cầu đã tác động hầu hết đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nhân dân tin tưởng, đánh giá cao sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong toàn tỉnh tham gia vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Mặc dù trong bối cảnh khó khăn, song kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt kết quả khích lệ, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 6,4%. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp về dự và chỉ đạo Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và 4 điểm cầu tại hai tỉnh Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc). Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được phát triển toàn diện; an sinh xã hội được đảm bảo; việc chăm lo tết nguyên đán cho người nghèo được quan tâm; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được tăng cường, mở rộng và phát huy.

Tuy nhiên, Nhân dân vẫn còn băn khoăn một số vấn đề như: Dịch bệnh Covid - 19 đã ảnh hưởng nặng nề, trực tiếp đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, nhiều doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ, hộ sản xuất kinh doanh gặp khó khăn; tình trạng thiếu việc làm, người lao động nghỉ việc, làm việc luân phiên dẫn đến thu nhập thấp; giá một số mặt hàng thiết yếu trên thị trường có nhiều biến động, giá thịt lợn trên thị trường vẫn cao, ảnh hưởng tới đời sống người dân. Tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép còn xảy ra ở một số nơi. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng kéo dài, mưa đá, dịch tả lợn châu Phi... diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân.

II. KẾT QUẢ MTTQ THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

MTTQ các cấp phối hợp các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì, phát động. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã khẳng định rõ vai trò, vị trí của mình trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, thông qua các hoạt động nổi bật:

Tết vì người nghèo năm 2020, đã tiếp nhận số tiền ủng hộ trên 27.111.642.000 đồng, 100% số hộ nghèo toàn tỉnh và 100% số hộ cận nghèo của 6 huyện, thành phố được thăm, tặng quà Tết. Công tác đảm bảo an sinh xã hội luôn được MTTQ các cấp quan tâm thực hiện tốt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ xây dựng 201 nhà Đại đoàn kết trị giá 4,870 tỷ đồng. MTTQ cấp huyện, xã hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho 178 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trị giá 9,354 tỷ đồng.

MTTQ các cấp đã giữ vai trò chủ đạo trong công tác tuyên truyền vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ủy ban MTTQ tỉnh đã ra lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19" và nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của nhiều cơ quan, đơn vị; cộng đồng doanh nghiệp; các tổ chức, cá nhân; các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. MTTQ các cấp đã tiếp nhận số tiền ủng hộ là: 41.047.333 nghìn đồng (trong đó, cấp tỉnh là: 17.598.877 nghìn đồng; cấp huyện 23.448.456 nghìn đồng). Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã có Thư cảm ơn các tập thể và cá nhân có những nghĩa cử cao đẹp, tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch của tỉnh.

Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng điểm nông thôn mới, đô thị văn minh do MTTQ chủ trì phát động đã có sức lan tỏa lớn trong nhân dân. MTTQ và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, ngày công, tiền của, huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu, thực hiện cứng hóa đường giao thông nông thôn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đặc biệt, là triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì xây dựng Kế hoạch phối hợp số 28/KHPH-MT-TCCT-XH giữa MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh để triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền các chủ trương sáp nhập, sắp xếp các thôn, bản, xã, thị trấn và vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế đạt kết quả cao (tỷ lệ tham gia BHYT đạt 99,8%)... Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới huyện Tân Yên, Kết quả đạt trên 93%. Ngày 29/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 904/QĐ-TTg công nhận huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trước diễn biến của dịch bệnh Covid - 19, đặc biệt là 8 sản phẩm chủ lực của địa phương, 30 sản phẩm tiềm năng, 14 sản phẩm đặc trưng và sản phẩm tiềm năng của tỉnh Bắc Giang. Phối hợp Ban chỉ đạo Cuộc vận động tổ chức các hoạt động xúc tiến, tiêu thụ vải thiều năm 2020.

Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện 12 chuyên mục “Đại đoàn kết”. Đăng 140 tin, bài trên trang thông tin điện tử của Mặt trận tỉnh, 18 tin, bài trên Báo Đại đoàn kết, Báo Bắc Giang. Biên tập và phát hành 2.341 cuốn thông tin công tác Mặt trận. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 246 báo cáo viên các cấp, 2.730 tuyên truyền viên ở cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

2. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng thành lập 03 Đoàn giám sát kiểm tra việc triển khai thực hiện tại 10/10 huyện, thành phố. Phối hợp với Thanh tra tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật giám sát việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra của Sở Giao thông - Vận tải, Sở Xây dựng. Sau giám sát kiểm tra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã báo cáo bằng văn bản với Thường trực Tỉnh ủy và kiến nghị với chính quyền giải quyết vấn đề tồn tại, hạn chế, thực hiện đúng các chính sách theo quy định.

MTTQ tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức phản biện 02 nội dung: (1) dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020 - 2025); (2) phản biện dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức góp ý vào 34 dự thảo văn bản của Trung ương, của tỉnh; MTTQ cấp huyện, cấp xã góp ý 38 dự thảo các kế hoạch, đề án, chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. MTTQ các cấp đều tổ chức hội nghị phản biện và tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng cùng cấp, góp phần thành công Đại hội.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã đối với đơn vị hành chính mới sáp nhập theo Nghị quyết 813/NQ-UBTVQH 14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đến nay, 21/21 xã, thị trấn đã tổ chức đại hội xong theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

3. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn. Các Ban thường xuyên được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, tích cực giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng công trình, dự án trên địa bàn. Hiện nay toàn tỉnh có 209 Ban TTND với 2.134 thành viên; 6 tháng đầu năm đã thành lập 434 Ban GSĐTCCĐ với 2.797 thành viên.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thanh tra nhân dân giám sát được 2.293 cuộc, qua giám sát đã phát hiện 72 vụ việc sai phạm, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 700 dự án, qua giám sát đã phát hiện 03 vụ việc sai phạm. Kết quả giám sát góp phần mở rộng và phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo niềm tin trong Nhân dân, góp phần tích cực trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người, giữ vững ổn định tại địa phương.

4. Tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân

Để tiếp thu, tổng hợp được nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực, MTTQ tỉnh thường xuyên phối hợp đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri, trong đó tập trung vào lĩnh vực, địa bàn và những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm. Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tại 11 điểm, có 1.632 cử tri dự, có 114 ý kiến tham gia. Hướng dẫn các huyện, thành phố phối hợp Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 10 tại 97 điểm, có gần 8000 cử tri tham dự, với 733 lượt ý kiến phát biểu. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung vào một số nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; một số chế độ chính sách đối với những người tham gia kháng chiến, thương, bệnh binh; vấn đề về y tế; đầu tư xây dựng cơ bản; cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi... MTTQ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành có thẩm quyền xem xét giải quyết.

5. Công tác tiếp công dân, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; hòa giải ở cơ sở

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được MTTQ các cấp quan tâm thực hiện, từ đầu năm đến nay, MTTQ các cấp đã tiếp 839 lượt công dân, tiếp nhận 229 đơn thư khiếu nại, tố cáo đề nghị, phản ánh, kiến nghị; đã chuyển 119 đơn, hướng dẫn 10 công dân gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật, nhận được 34 văn bản thông báo kết quả giải quyết đơn thư của các cơ quan, tổ chức gửi đến MTTQ.

Tiếp tục phối hợp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của 2.137 Tổ hòa giải ở cơ sở, 6 tháng đầu năm, các Tổ hòa giải đã tiếp nhận 1.540 vụ việc, hòa giải thành 1.200 vụ việc (đạt 78%), qua đó góp phần giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ địa phương cơ sở, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Sáu tháng đầu năm 2020, mặc dù trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid - 19 gây nên, song Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Mặt trận, sớm tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm và ký giao ước thi đua tới MTTQ các huyện, thành phố và đạt nhiều kết quả trên một số lĩnh vực công tác. Công tác tuyên truyền vận động có nội dung cụ thể, thiết thực, nhất là công tác tuyên truyền vận động phòng chống dịch CoVid - 19 của MTTQ và các tổ chức thành viên đã nhận được sự tham gia ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Công tác nắm tình hình nhân dân và định hướng dư luận xã hội được thực hiện tốt; phản ánh kịp thời với cấp ủy để có giải pháp kịp thời, tạo đồng thuận trong nhân dân. Các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì phát động đã tạo được không khí thi đua sôi nổi và có sức lan tỏa lớn trong nhân dân, chào mừng thành công đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác vận động ủng hộ Tết “Vì người nghèo” năm 2020 vượt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ đã hoàn thành sớm so với kế hoạch đề ra; việc giám sát đột xuất đạt hiệu quả, được nhân dân tín nhiệm cao. Công tác chỉ đạo đại hội đại biểu MTTQ cấp xã đối với đơn vị sáp nhập đơn vị hành chính được thực hiện tốt theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

2. Những tồn tại, hạn chế

Công tác phối hợp giữa MTTQ và chính quyền cơ sở ở một số nơi còn chưa chặt chẽ, MTTQ cơ sở chưa chủ động trong việc tham gia góp ý xây dựng chính quyền, chưa có nhiều nội dung góp ý đối với hoạt động của chính quyền các cấp, các cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức.

Công tác giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở một số địa phương trong tỉnh hiệu quả chưa cao, việc đôn đốc đeo bám kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của MTTQ các cấp còn hạn chế.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

1. Tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Luật MTTQ Việt Nam năm 2015; thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh với Thường trực HĐND, UBND; Quy chế phối hợp công tác với Viện kiểm sát nhân dân; Chương trình phối hợp giữa MTTQ với UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020 và các chương trình phối hợp với các cơ quan, ban, ngành cùng cấp.

2. Phối hợp các tổ chức thành viên nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, cơ sở. Chủ động nắm tình hình, tư tưởng nhân dân để tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, không để phát sinh điểm nóng tại địa phương.

3. Tổ chức giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát về cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định “Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ hòa giải ở cơ sở. Tham gia các hoạt động phối hợp giám sát và giám sát thường xuyên, giám sát đột xuất khi cần thiết. Tổ chức hội nghị tập huấn nhiệm vụ công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng và hòa giải ở cơ sở năm 2020.

6. Đổi mới tiếp xúc cử tri, tăng cường thực hiện các hình thức tiếp xúc theo nhóm cử tri chuyên đề hoặc nơi làm việc; giám sát việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị của Nhân dân của các cơ quan chức năng.

7. Tham gia tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp tổ chức công khai tại nơi cư trú về kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền các vụ việc khiếu kiện phức tạp. Phối hợp tổ chức đối thoại với công dân; giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo; vận động nhân dân chấp hành các quyết định đã ban hành.

8. Phát huy vai trò của ủy viên Ủy ban Mặt trận, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, các trí thức, chức sắc tôn giáo, người Bắc Giang ở ngoài tỉnh, ở nước ngoài tham gia xây dựng quê hương.

V. NHỮNG KIẾN NGHỊ TẠI KỲ HỌP

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo tốt các nội dung sau:

1. Tập trung chỉ đạo và có cơ chế thu hút đầu tư công nghệ cao, hiện đại trong xử lý rác thải; có biện pháp xử lý quyết liệt hơn trong quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất, thuốc tăng trọng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong các bếp ăn và trường học.

2. Tập trung xử lý các vấn đề về nhà ở cho chuyên gia và người lao động các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Có chính sách tạo điều kiện hỗ trợ, thu hút các nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân tại các khu công nghiệp lớn của tỉnh.

3. Xây dựng và mở rộng các đường gom dọc tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang nơi có khu công nghiệp lớn của tỉnh, nhằm tránh tình trạng ùn, tắc trước và sau tan ca tại các khu công nghiệp.

4. Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố rà soát hộ nghèo theo đúng tiêu chí, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai; tránh tình trạng không đúng đối tượng, trực lợi chính sách của Nhà nước dẫn đến khiếu kiện trong nhân dân.

5. Tăng cường công tác quản lý đất đai, công tác quản lý và khai thác tài nguyên đất, đá, cát, sỏi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là tình trạng khai thác cát trái phép trên các dòng sông. Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa.

Trên đây là kết quả MTTQ tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII./,

Nơi nhận:

- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy; HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu dự kỳ họp;
- Ban DC- PL, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Lưu: VT, Ban DCPL.

Bản điện tử:

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH



Trần Công Thắng

(X) 25